
-สำเนา- 
บันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 

วันอังคาร ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุม อบต.โนนยอ ชั้นสอง 

 
รายช่ือผู้มาประชุม 
เริ่มประชุมเวลา 0๙.๓๐ น. 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายพจนชัย พัดไธสง นายกอบต.โนนยอ พจนชัย พัดไธสง  
2 นายทองคำ เตาะไธสง รองนายกฯ ทองคำ เตาะไธสง  
3 นายสมัย นามต้นทอง รองนายกฯ สมัย นามต้นทอง  
4 นายอุเทน สระทองหลาง เลขานุการนายกฯ อุเทน สระทองหลาง  
5 นางเพ็ญศรี จ้อยนุแสง ปลัด อบต.โนนยอ/เลขาสภาฯ เพ็ญศรี จ้อยนุแสง  
6 นางลลิตษา พิมพ์จันทร์ หัวหน้าสำนักปลัด ลลิตษา พิมพ์จันทร์  
๗ นางกัญญ์วรา พระภูจำนงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กัญญ์วรา พระภูจำนงค์  
๘ นายพีระพงษ์ ชอบมิตร ผู้อำนวยการกองคลัง พีระพงษ์ ชอบมิตร  
๙ นายชัยณรงค์ หงษ์ดี ผู้ช่วยกำนัน ชัยณรงค์ หงษ์ดี แทนกำนัน 

๑๐ นายสามารถ แสงพานิชย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สามารถ แสงพานิชย์  
11 นายวันชัย ใจแน่น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน วันชัย ใจแน่น  
12 นายบัวตูม สมจิตร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บัวตูม สมจิตร์  
 

/ลำดับ... 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางทิพย์สุคนธ์  กอกลาง ประธานสภา อบต.โนนยอ ทิพย์สุคนธ์ กอกลาง  
2 นายกึกก้อง สุขศาลา รองประธานสภา อบต.โนนยอ กึกก้อง สุขศาลา  
3 นางสาวสุพัตรา สระสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ สุพัตรา สระสิทธิ์  
4 นายอภิสิทธิ์ พัดไธสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ อภิสิทธิ์ พัดไธสง  
5 นายแล   พวงสมบัติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ แล พวงสมบัติ  
6 นางดวงฤดี พัดไธสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ดวงฤดี พัดไธสง  
7 นายวินัย พรำขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ วินัย พรำขุนทด  
8 นางธนนิศ พันธุ์เหาะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ ธนนิศ พันธุ์เหาะ  
9 นางกัลยาณี เรืองนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ กัลยาณี เรืองนา  

10 นายไพรัตน์ ฟอกสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑0 ไพรัตน์ ฟอกสันเทียะ  
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ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
13 นายชาตรี บุญพลี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชาตรี บุญพลี  
14 นายนคร เหมจันทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 นคร เหมจันทร์  
15 นายบรรจบ ศิลาชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ บรรจบ ศิลาชัย  
16 นางสาวสมหวัง บุญประสม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมหวัง บุญประสม  
17 นางสาวพิมพ์ชนก เที่ยงเทพ จิตอาสา พิมพ์ชนก เที่ยงเทพ  
18 นางสาวพัชรภรณ์ ดิษฐ์อำไพ จิตอาสา พัชรภรณ์ ดิษฐ์อำไพ  
19 นางสาวปภาวดี พิทักษา จิตอาสา ปภาวดี พิทักษา  
20 นางสาวทรรศวรรณ ไกรสินธุ์ จิตอาสา ทรรศวรรณ ไกรสินธุ์  
21 นางสาวศิริญากร ตลาดนา จิตอาสา ศิริญากร ตลาดนา  

22 
นางสาวกัญญาภัค พระภู
จำนงค์ 

จิตอาสา กัญญาภัค พระภูจำนงค์  

23 นายยงยุทธ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง ยงยุทธ ศรีจันทร์  
 

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  เลขาเชิญประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
- ที่ประชุมสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน 
- ประธานสภากลับมานั่งประจำท่ี และประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
              1.1  : ประกาศอำเภอชุมพวง เรื ่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ สมัย

วิสามัญสมัยท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖5  
   ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอชุมพวง ขอให้

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖5   
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมและพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2566 - 2570  

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ 25๖2 นายอำเภอชุมพวง    
จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
ระหว่างวันที่ 5 - 19 เมษายน 2565 มีกำหนดระยะเวลา 15 วัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565  
 

ที่ประชุม           :  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  : เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒     
ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  

ที่ประชุม  :  รับรอง 
 

/ระเบียบวา... 
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ระเบียบวาระท่ี 3  : ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 2570) ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนยอ 

ประธานสภาฯ : ด้วยดิฉันได้รับการเสนอญัตติจากผู้บริหารขอบรรจุวาระและรายละเอียดร่างแผนพัฒนา
ตำบลท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ เพื่อให้สภา
แห่งนี้เห็นชอบนั้น ส่วนรายละเอียดเชิญเจ้าของญัตติได้ชี้แจงเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมรับทราบ 

นายก อบต. : เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกหมู่บ้าน กระผมนายพจนชัย พัดไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ขอเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมในการจัดทำแผนพัฒนา
ตำบลโนนยอ จะต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม แต ่อบต. โนนยอ ได้ขอขยายเวลา
การจัดทำต่อท่านนายอำเภอชุมพวง ได้อนุญาตให้ขยายได้แล้วส่วนรายละเอียดจะมอบให้ท่าน
ปลัด อบต. และนักวิเคราะหน์โยบายและแผน ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

ปลัด อบต. : เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกหมู่ ดิฉันขอเรียนชี้แจงว่าแผนต้องขอขยายเวลา
ต่อท่านอำเภอ ด้วยมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 1818.2/5540 ลงวันที่ 
28 กันยายน 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จึงมีผลทำให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอพ้นจากตำแหน่ง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564                    ซ่ึง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นพ้น
จากตำแหน่งและต้องเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนยอ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  องค์การบริหารส่วนตำบล    โนนยอ 
จึงไม่สามารถดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา 5 ปี ได้ทันภายในกำหนดประกอบกับการจัดทำ
แผนจะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ จังหวัด อำเภอ และนโยบายผู้บริหาร    จึงต้อง
ขยายเวลาและการจัดทำเสนอร่างแผนพัฒนาอบตโนนยอ 5 ปี ได้รวบรวมจัดทำตามขั้นตอน
ระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ส่วนรายละเอียดในร่างแผนฯ จะให้น้องเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอธิบาย
เพ่ิมเติม 

นางกัญญ์วรา พระภูจำนงค์ : เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางกัญวรา พระภูจำนงค์ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนขอเรียนชี้แจงร่างแผนพัฒนาตำบล 5 ปี (2566 – 257๐) ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนยอดังนี้ 

ส่วนที่ 1 บทนำ 
   ในส่วนที่ 1 จะอธิบายลักษณะของแผน 5 ปีวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน และ

ขั้นตอนการจัดทำแผนห้าปีและประโยชน์ของการจัดทำแผน 
   ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของอบตโนนยอ 

ในส่วนที่ 2 จะมีข้อมูลพื้นฐานเช่น ที่ตั้ง ภูมิประเทศ การเมืองการปกครอง ประชากร เป็นต้น 
/ส่วนที่ 3… 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา 
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 5 ปี 
ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา 
ส่วนที ่ 6 การนำแผนพัฒนาท้องถิ ่นห้าปีไปสู ่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล

รายละเอียดตามเล่มที่เสนอไปให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม 
ประธานสภาฯ : ตามท่ีท่านนายกและเจ้าหน้าที่ได้เสนอและชี้แจงนั้นมีสมาชิกท่านใดเพ่ิมเติมหรือไม่ 

นางดวงฤดี พัดไธสง : เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันสมาชิกหมู่ที ่ 6 ขอเรียนถามว่าโครงการที่ประชุม
ประชาคมได้บรรจุไว้ในแผนทุกโครงการหรือไม่เพราะเห็นบางโครงการที่หมู่ 6 ทำประชาคม
ไว้แล้วไม่มีในร่างแผน 

นางกัญญ์วรา พระภูจำนงค์ :  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพตามที่ท่านสมาชิกสภาหมู่ที่ 6 สอบถาม ขอเรียน
ชี้แจงดังนี้โครงการที่เราไปประชาคมมาไม่ได้บรรจุไว้ทั้งหมด  เพราะบางโครงการไม่เข้ากับ
อำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น หรือบางโครงการสามารถหาแหล่งงบประมาณจากภาครัฐและ
เอกชนเพิ่มเติมได้จึงไม่ได้บรรจุไว้ทุกโครงการ เช่น โครงการหอกระจายข่าว เป็นต้น การที่จะ
นำแผนมาบรรจุหรือไม่คณะกรรมการจะจัดทำร่างแผนที่ เป็นโครงการที ่เป็นไปได้และ
กฎหมาย ระเบียบ      ให้อำนาจหน้าที่ไว้ค่ะ 

ประธานสภาฯ : หากไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันจะขอมติสภาว่าเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล 5 ปี (พ.ศ. 
2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอหรือไม่ 

ที่ประชุม  :  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  : ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประธานสภาฯ : โดยท่านนายกได้เสนอขอโอนหมวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

รายละเอียดเชิญท่านนายกชี้แจงต่อท่ีประชุมค่ะ 
นายก อบต. : เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ด้วยผมได้รับบันทึกข้อความจาก

กองคลัง สำนักปลัด และกองช่าง ว่ามีความจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2565 ด้วยเหตุผลว่าบางรายการไม่ได้ตั้งใจไว้และบางรายการไปตั้งจ่ายรายการใหม่  เป็นต้น
ดังนั้น ผมขอมอบหมายให้หัวหน้าส่วนงาน ผอ.กองทุกกอง ที่เกี่ยวข้องรายงานต่อที่ประชุม
เพ่ิมเติมครับ 

ผอ. กองช่าง : เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่านทราบ ผมขอเรียนว่ารายการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ
แบบจุ่มน้ำและเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มีความจำเป็นต้องขอโอนมาตั้งจ่ายซื้อไว้สำหรับดูแล
ระบบประปาหมู่บ้าน ให้ไหลสะดวก เพราะอันเก่าท่ีมีชำรุดมากจนซ่อมแล้วก็ไม่คุ้ม 

 
 

/ผอ.คลัง... 
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ผอ.กองคลัง  : เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกที่เคารพ ผมนายพีระพงษ์ ชอบมิตร ขอเรียนว่ากองคลัง
จะได้รับเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น หากเจ้าหน้าที่มาบรรจุจำเป็นต้องมีโต๊ะทำงานพร้อมอุปกรณ์ให้ปฏิบัติงาน จึงขอโอน
หมวดมาตั้งจ่ายรายการใหม่ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

นางลลิตษา พิมพ์จันทร์ : ด้วยสำนักปลัด จะมีหน้าที่เบิกจ่ายและสนับสนุนกิจการของสภา ทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ใน
ส่วนงาน จำเป็นต้องจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ให้ท่านนายกใหม่ และงานป้องกันก็จะได้มีชุดอุปกรณ์ใน
การป้องกัน โดยจัดซื้อโซ่เลื่อยยนต์ 1 เครื่อง ซึ่งรายละเอียดดังนี้ 
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจา่ย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  256๔ 
โอนคร้ังที่   13 / 256๕ 

 

แผนงาน งาน งบ 
ประเภท 
รายจ่าย 

โครงการ/ 
รายการ 

งบประมาณที่
อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ
(คงเหลือ)ก่อน

โอน 

(+/-)จำนวน 
เงินที่โอน 

งบ 
ประมาณ 
หลังโอน 

คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

งาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

งบลงทุน 
 

 

ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อโต๊ะทำงาน 
จำนวน 1 ชุด 

 
 

0 
 

 

23,800 
 

 

(+) 23,800 
 

 

เนื่องจากไมไ่ด้ตั้งงบประมาณไว้แตม่ีความ
จำเป็นต้องใช้/เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้โต๊ะ
ทำงานจำนวน 1 ชุดประกอบด้วย 
1. โตะ๊ทำงานกว้าง 95ซม.ยาว197ซม.
สูง78ซม. 
๒.โตะ๊ข้างวางเอกสารคอมพิวเตอร์กว้าง 
40 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 78 ซม. 
๓. ตู้เก็บเอกสาร 3 ช้ันชักกว้าง 40 ซม.
ยาว 48 ซม. สูง 58 ซม. 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

งาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

งบดำเนนิ 
งาน 

วัสดุ
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

 50,000 17,700 4,900 (-) 12,800 เนื่องจากไมไ่ด้ตั้งงบประมาณไว้แตม่ีความ
จำเป็นต้องใช้ 

แผนงานรักษา
ภายใน 

งาน
บริหารงาน

ทั่วไปเก่ียวกับ
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

งบลงทุน ครุภณัฑ์
การเกษตร 

จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 
จำนวน 1 เครื่อง 

 0 4,900 (+) 4,900 เนื่องจากไมไ่ด้ตั้งงบประมาณไว้แตม่ีความ
จำเป็นต้องใช้/เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้เลื่อย
โซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเบนซิน 2 
จังหวะกำลัง 0.9 HP 
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แผนงาน งาน งบ 
ประเภท 
รายจ่าย 

โครงการ/ 
รายการ 

งบประมาณที่
อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ
(คงเหลือ)ก่อน

โอน 

(+/-)จำนวน 
เงินที่โอน 

งบ 
ประมาณ 
หลังโอน 

คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

งาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

งบดำเนนิ 
งาน 

วัสดุ
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

 50,000 50,000 8,500 (+) 41,500 เนื่องจากไมไ่ด้ตั้งงบประมาณไว้แตม่ีความ
จำเป็นต้องใช้ 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

งาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อเก้าอี้
สำนักงาน จำนวน ๑ 

ตัว 

 0 8,500 (+) 8,500 เนื่องจากไมไ่ด้ตั้งงบประมาณไว้แตม่ีความ
จำเป็นต้องใช้/เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้เก้าอี้
สำนักงานแบบพนักพิงหลังขนาดกว้าง 
45 ซมยาว 50 ซมสูง 125 ซมหนา 7 
ซมรับน้ำหนักไดไ้ม่น้อยกว่า 100 
กิโลกรมัล้อสลิงได้ 360 องศา 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

งาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

งบดำเนนิ 
งาน 

วัสดุ
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

 50,000 41,500 23,800 
 

(-) 17,700 เนื่องจากไมไ่ด้ตั้งงบประมาณไว้แตม่ีความ
จำเป็นต้องใช้ 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

งาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

งบดำเนนิ 
งาน 

วัสดุก่อสร้าง  10,000 0 10,000 (+) 10,000 เนื่องจากไมไ่ด้ตั้งงบประมาณไว้แตม่ีความ
จำเป็นต้องใช้ 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

งาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

งบดำเนนิ 
งาน 

วัสดุก่อสร้าง  15,000 0 15,000 (+) 15,000 เนื่องจากไมไ่ด้ตั้งงบประมาณไว้แตม่ีความ
จำเป็นต้องใช้ 
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ประธานสภาฯ : ตามท่ีท่านนายกและหัวหน้าส่วนราชการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉันจะ
ขอมติว่าเห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

ที่ประชุม  : อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  : เรื่องเห็นชอบการใช้ท่ีดิน สปก. เพื่อก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านหนองตะครอง
ใหญ่ 

ประธานสภาฯ : เรียนท่านสมาชิกสภาที่เคารพ ด้วยท่านนายกได้เสนอรายละเอียดโครงการขอความเห็นชอบ
ใช้ที่ดิน สปก. เพ่ือขุดบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงค่ะ 

นายก อบต. : เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาที่เคารพ ผมในฐานะนายกได้แก้ไขปัญหาประปาขาด
แคลน โดยเฉพาะบ้านหนองตะครองใหญ่ หมู่ที ่ 5 ได้ประสบปัญหาภัยแล้ง อบต.โนนยอ     
ได้ใช้รถบรรทุกขนน้ำเข้าไปแจกจ่ายให้พ่ีน้องประชาชน สืบเนื่องจากระบบประปาหมู่บ้านเป็น
ระบบน้ำใต้ดิน โดยการขุดเจาะบาดาลเป็นแหล่งน้ำต้นทุน เมื่อเข้าฤดแูล้งระบบเดินน้ำจะไหล
น้อย ไม่เพียงพอกับจำนวนครัวเรือนที ่ใช้น้ำ จึงจำเป็นต้องขุดเจาะบาดาลเพิ ่มแต่เมื่อ
ตรวจสอบสถานที่แล้วไม่มีที่สาธารณะ จะมีที่ที่เป็นเขตของที่ดิน สปก. เท่านั้น กระผมและ
ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยนายวีรกาล อุปนันท์ นายช่างเข้าไปหารือกับสำนักงาน สปก.
ได้รับการแนะนำว่าจะต้องขอใช้ประโยชน์ในที ่ดิน  สปก. จะต้องได้รับการอนุญาตจาก
สำนักงาน สปก. ก่อน ซึ่งขั้นตอนจะต้องเริ่มตั้งแต่ให้ประชาคมหมู่บ้านเห็นชอบ ผู้ที่เข้าไปทำ
ประโยชน์ยินยอม(ถ้ามี) และต้องผ่านความเห็นชอบของมติสภา อบต. ด้วย จึงจะส่งเรื่องไป
สำนักงาน สปก. จังหวัด จะต้องเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที ่ดินเพื ่อการ
เกษตรกรรม (สปก) ซึ่งพื้นที่ที่จะก่อสร้างอยู่บริเวณหน้าวัดหนองตะครองใหญ่ พื้นที่ดังกล่าว
เป็นตำแหน่งที่ดินระวางกลุ่มที่ 3ต3ฎ แปลงเลขท่ี ๓๓๑ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 20 ไร่ 40 ตารางวา
พื้นที่จะดำเนินการก่อสร้างปะปาบาดาลใช้พื้นที่โดยประมาณ ๒ งาน พิกัด x :2652636 
และ y :1694496 เป็นพื ้นที ่อยู ่ในความดูแลของสปก.กันที ่ดินไว้สำหรับประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่มีผลกระทบต่อการ
ดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทั ้งทางด้านดิน น้ำ อากาศ และเสียง  ก่อนที่จะขอความ
เห็นชอบและมติประชาคมหมู่บ้านหนองตะครองใหญ่ หมู่ที่ 5 ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 
24 มีนาคม พ.ศ. 2565 แล้ว ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ที ่ประชุมได้โปรดให้ความ
เห็นชอบ ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ครับ 

ประธานสภาฯ : เรียนท่านสมาชิกทุกท่านทราบ ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงมีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี
ดิฉันขอมติสภาว่าเห็นชอบการใช้ประโยชน์ในที่ดินสปกหรือไม่ 

ที่ประชุม  : เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  : เรื่องอ่ืน ๆ 
นายบรรจบ ศิลาชัย : เรียนท่านประธานสภา และท่านนายก ผมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่ 5 บ้านหนองตะครองใหญ่    

อยากขอให้ดำเนินการก่อสร้างถนนของหมู่ 5 โดยเร่งด่วนครับเพราะหากเข้าฤดูฝนจะสัญจร
ไปมาลำบากครับ 

นายแล พวงสมบัติ : เรียนท่านประธาน ท่านนายกครับ โครงการถนนหินคลุกสายบ้านนายสงบ – ป่า
ชุมชน         ที่ตกค้างในปีงบประมาณท่ีผ่านมาเม่ือไหร่จะได้ดำเนินการครับ 



/นายก อบต. ... 
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นายก อบต. : เรียนท่านสมาชิกหมู่ที่ 5 และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 โครงการของหมู่ 5 ผมได้สำรวจแล้วจะเข้า

ประชุมสภาในโครงการ จะจ่ายขาดเดือนนี้ครับ 
นางดวงฤดี พัดไธสง : เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันขอสอบถามไปยังท่านนายกว่าโครงการเก็บขนขยะมี

แนวทางจะดำเนินการในปีไหน และจะทำอย่างไร เพราะเป็นโครงการที่ท่านแถลงไว้ใน
นโยบายของท่าน 

นายก อบต. : เรียนท่านประธาน และสมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกสอบถามเรื่องโครงการขยะ 
ผมไม่นิ่งนอนใจ ผมได้ประสานกับท้องถิ่นข้างเคียงแล้วกำลังหาจุดทิ้งขยะก่อน เพราะตามที่
สาธารณะมีคนที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคม นำขยะไปทิ้งตามสวนตามโคก โดยเฉพาะโคกหมู่ 5 
และหมู่ 7 แต่การดูแลพี่น้องประชาชนเป็นหน้าที่ของท้องถิ่น ผมไม่ทิ้งแน่นอนผมได้เสนอเรื่อง
ในที่ประชุมระดับอำเภอแล้ว ท่านนายอำเภอรับปากจะเป็นแม่งานโครงการจุดทิ้งขยะใน
ภาพรวมของอำเภอ ถามว่าจะดำเนินการในปีไหน ผมก็จะดำเนินการเลย หากกิจกรรมไหนทำ
ได้ก็ทำเลยเช่น การคัดแยกขยะในชุมชน การจัดการขยะผ่านระบบธนาคารขยะชุมชน เป็นต้น
และอีกเรื ่องผมขอฝากท่านสมาชิก ได้นำผู ้สูงอายุมาร่วมงานกิจกรรมงานวันสงกรานต์
ประจำปี 2565 ในวันที่ 12 เมษายน 2565 ให้มาเช้า 08.00 น. เพื่อตรวจ ATK ก่อนเข้า
งานจะมีกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เกมส์สนุกๆในกิจกรรมงานวันนั้น และเชิญ
ทุกท่านเข้าเวรยามจุดตรวจ และจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย เดี๋ยวจะมี
คำสั่งมอบหมายอีกทางครับ และขอรายงานโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่  ส่วนใหญ่จะเป็น
โครงการประมาณการ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของบเกินศักยภาพ เพื่อจัดสรรงบมา
แก้ไขปัญหาพ่ีน้องต่อไป เช่น งบประปา งบก่อสร้างถนน ขุดลอก เป็นต้น โครงการดินแลกน้ำ 
โครงการศึกษาดูงาน โครงการปรับภูมิทัศน์ต่างๆ ทุกกิจกรรม ผมจะทำคนเดียวไม่ได้ ก็ต้องขอ
ความร่วมมือท่านสมาชิกทุกหมู่ ช่วยกันขับเคลื่อนเพ่ือให้ชุมชนเราน่าอยู่น่าอาศัย โดยกิจกรรม
บางกิจกรรมท่านปลัดก็ได้โอนงบประมาณมาดำเนินการให้  ก็ขอขอบคุณทีมปลัดและ
เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนร่วมครับ สุดท้ายขอให้สมาชิกทุกท่านมา โอกาสนี้ที่ร่วมกิจกรรมทุก
กิจกรรม 

ประธานสภาฯ : ค่ะ ขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างสูงค่ะ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉันขอขอบคุณทุก
ท่านที่ได้ร่วมประชุม และทำให้การประชุมลุล่วงไปด้วยดี ถ้าไม่มีอย่างอ่ืนดิฉันขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา ๑2.๐๐ น. 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  ลงชื่อ  เพ็ญศรี จ้อยนุแสง 
 

ลงชื่อ อภิสิทธิ์ พัดไธสง       (นางเพ็ญศรี จ้อยนุแสง) 
      (นายอภิสิทธิ์ พัดไธสง)              เลขาสภาฯ    
ลงชื่อ ดวงฤดี พัดไธสง 
      (นางดวงฤดี พัดไธสง)    รับรองถูกต้อง 
      ลงชื่อ ทิพย์สุคนธ์ กอกลาง 
ลงชื่อ กัลยาณี เรืองนา        (นางทิพย์สุคนธ์ กอกลาง) 
     (นางกัลยาณี เรืองนา)     ประธานสภาฯ 

 


